

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ

อุปกรณ์นี้ไม่ได้ผลิตมาเพื่อใช้งานกับ เครือข่าย องค์กร ทางอุตสาหกรรม หรือ การแพทย์ การเปลี่ยนแปลงหรือ ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้ รับ อนุญาตจาก Microsoft อาจทำให้ผู้ใช้เสียสิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ได้ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับ การ ใช้กับ NRTL ที่จ ัดทะเบียน (UL, CSA, ETL, ฯลฯ) และ/หรือ IEC/EN 60950-1 หรือ IEC/EN 62368-1 ตามมาตรฐานของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเภท ีตรา CE) ไม่มีชิ้นส่วนสารอกรวมอยู่ด้วย อุปกรณ์นี้จัด เป็น ผลิตภัณฑ์ ีไอซี พาณิชย ์ สำหรับการใช้อานที่อุณหภูมิ +32°F (+0°C) ถึง +95°F (+35°C)

การกำจัดแบตเตอรี่รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว



หากมีสัญลักษณ์นี้ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ของแบตเตอรี่ หมายความว่า คุณไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์นี้และแบตเตอรี่ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไป คุณต้องส่งอุปกรณ์ดังกล่าวไปยังจุดรวบรวมที่เหมาะสมเพื่อทำการรีไซเคิลแบตเตอรี่รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การแยกเก็บและการรีไซเคิลจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากสารอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกำจัดแบตเตอรี่รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสถานที่ทิ้งแบตเตอรี่รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว โปรดติดต่อเทศบาล/สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของคุณหน่วยงานที่ให้บริการเก็บขยะในพื้นที่ของคุณ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อ eRecycle@microsoft.com เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WEEE และแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ชาร์จเข้าได้มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

การได้รับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF)

อุปกรณ์นี้มีตัวส่งสัญญาณวิทยุที่ได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (FCC) ข้อกำหนดของ Industry Canada และแนวปฏิบัติของยุโรปสำหรับการสัมผัสความถี่วิทยุ (RF) และอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR)

รุ่น 1707: ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โดยให้มีระยะห่างระหว่างวิทยุกับตัวคุณอย่างน้อย 20 ซม.

รุ่น 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832, 1866, 1876, 1899, 1900, 1901, 1926, 1927, 1960, 1961: เพื่อให้แน่ใจว่าการสัมผัสพลังงาน RF ที่เกิดจากตัวส่งสัญญาณวิทยุไม่เกินขีดจำกัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ทางอุปกรณ์ในแนวที่จแสดงผลไม่สัมผัสกับร่างกายของคุณโดยตรง เช่น การคว่ำด้านจแสดงผลลงบนตักหรือร่างกายส่วนบน

อ่านข้อมูล SAR ของผลิตภัณฑ์ได้ที่ sar.microsoft.com อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้าน RF ได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: เว็บไซต์ FCC ที่ <https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0> เว็บไซต์ Industry Canada ที่ <https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html>

การทำงานของอุปกรณ์ในย่านความถี่ 150-5250 MHz นี้จำกัดการใช้งานภายในอาคารเท่านั้นเพื่อลดโอกาสการแทรกสอดที่เป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ที่ใช้ช่องสัญญาณร่วม โปรดทราบว่า เรดาร์กำลังแรงสูงได้รับการกำหนดให้เป็นผู้ใช้หลักกล่าวคือ ผู้ใช้สำคัญของย่านความถี่ 5250-5350 MHz และ 5650-5850 MHz และเรดาร์เหล่านี้อาจก่อให้เกิดการแทรกสอดและ/หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ LE-LAN

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนวิทยุและโทรทัศน์

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Microsoft สามารถปล่อยพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ หากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารที่พิมพ์แล้วหรือไฟล์วิธีใช้บนหน้าจออย่างเคร่งครัด อุปกรณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์วิทยุสื่อสารอื่นๆ (เช่น วิทยุ AM/FM โทรทัศน์ อุปกรณ์สังเกตการณ์ทางอากาศ โทรศัพท์ไร้สาย ฯลฯ) อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งตามแบบที่กล่าว หากต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอื่นๆ หรือไม่ ให้ปิดและถอดปลั๊กอุปกรณ์จากแหล่งพลังงานภายนอกทั้งหมด หากสัญญาณรบกวนหยุดลง เป็นไปได้ว่าอุปกรณ์นั้นเป็นสาเหตุ หากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไม่ได้เป็นสาเหตุของสัญญาณรบกวน ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อทำการแก้ไข

- ย้ายเสาอากาศของอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอื่นๆ (เช่น วิทยุ AM/FM โทรทัศน์ อุปกรณ์สังเกตการณ์ทางอากาศ โทรศัพท์ไร้สาย ฯลฯ) จนกระทั่งสัญญาณรบกวนหยุดลง
- ย้ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ออกจากวิทยุหรือโทรทัศน์ หรือย้ายไปยังอีกด้านหนึ่งหรือด้านอื่นๆ ของวิทยุหรือโทรทัศน์
- เสียบคอมพิวเตอร์เข้ากับเต้ารับอื่นๆ เพื่อแยกวงจรของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และวิทยุหรือโทรทัศน์ออกจากกัน เพื่อให้สามารถควบคุมโดยเบรกเกอร์หรือฟิวส์วงจรแต่ละตัวได้
- โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์หรือช่างวิทยุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสัญญาณรบกวนโปรดไปที่เว็บไซต์ FCC ที่ <https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html> คุณสามารถโทรหา FCC ได้ที่ 1-888-CALL FCC เพื่อขอรับเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนและสัญญาณรบกวนโทรทัศน์

คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในอาคารเท่านั้น เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเป็นอันตรายต่อการทำงานที่ได้รับอนุญาตในช่วงความถี่ 5.15 ถึง 5.25 GHz

ข้อมูลติดต่อ: Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
สหรัฐอเมริกา: (800) 426-9400
แคนาดา: (800) 933-4750